



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๑๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๓ พฤษภาคม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่เว็บไซต์ <https://person.rmutto.ac.th/>

๒. การปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

๒.๒ ผู้เข้ารับสอบคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสอบคัดเลือกตามสมควร

๒.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อมฤติ ๑๓๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่งที่ ๑ อาจารย์ (ปริญญาเอก)

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนามสอบ ณ ห้องประชุมธิดาธาร ชั้น ๘ อาคารสรรพวิษณุบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกิตติยา สาธิตธาดา	
๒	๐๐๒	นางรวิวรรณ ไชยเมือง	

ส.อ.อ.อ.

รายละเอียดการสอบคัดเลือก วัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่ ๑

อาจารย์ (ปริญญาเอก)

หน่วยงานที่บรรจุ

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัน คัดเลือก	วิธีการคัดเลือก/คะแนน	เวลา	สถานที่คัดเลือก
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการ ๑. สาคิตการสอน และสาคิตการนำเสนอ โครงการวิจัยที่จะดำเนินการในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสาขาที่จะบรรจุ อย่างน้อย ๑ เรื่อง (ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที) (๕๐ คะแนน) ๒. สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้าน ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน หน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความ อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงท่าวาจาเหมาะสมกับ งานที่ปฏิบัติ เป็นต้น รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ณ ห้องประชุมธิดาธาร ชั้น ๘ อาคารสรรพวิษณุบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี